



CHÚA NHẬT, Ngày 16 Tháng Ba, 2025 TUẦN THỨ HAI MÙA CHAY—NĂM C

CHIA SẼ LỜI CHÚA

Thánh Tôma Aquinas nói, tình bạn thường được cấu tạo chia sẻ qua ba điều: thời gian, của cải và bí mật.

Câu hỏi ví dụ: làm sao tôi biết được bạn có phải là bạn của tôi? Thế này nhé, giả sử chúng ta đã cùng nhau đến Mỹ-Tây-Cơ, bạn đã chứng kiến những lần tôi run rẩy ăn thử món mì ống carbonara, và khi tôi vừa xoay sang tuổi đôi mươi, bạn biết được tôi đã mặc bộ trang phục lố bịch nào trong một video ca nhạc.--- Chúng ta, độc giả thân mến, chắc chắn là bạn bè. Chúng ta đã chia sẻ thời gian, tài sản và bí mật.

Tình bạn với Chúa Giêsu phát triển như thế nào? Cùng một cách. Chúa Giêsu sống và ăn uống với các môn đệ. Sau đó, Ngài đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên Núi Tabor và tại đó Ngài tiết lộ cho họ bí mật sâu sắc nhất: Quyền làm Con thiêng liêng, vinh hiển của Ngài. Sự uy nghi của Thiên Chúa tỏa sáng từ bên trong nhân tính của Ngài một cách không thể diễn tả được. Thiên Chúa Cha xác nhận “bí mật” này khi Ngài phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người” (Luca 9:35). Tất cả đều quý giá đến mức “họ im lặng và không nói cho ai biết lúc đó”.--- Chúng ta có dành thời gian ở một mình với Đức Giêsu Kitô chưa, để Người chia sẻ “bí mật” này với chúng ta như những người bạn thân yêu của Người không?

Thử thách Mùa Chay: Trong tuần này, hãy xác định một lần bạn cảm nghiệm được ý thức về một khía cạnh cụ thể nào đó về Chúa Giêsu - có thể là trong một buổi tĩnh tâm, trong Thánh lễ, trong lời cầu nguyện hoặc trong một công tác phục vụ. Hãy dành mười phút để sống lại trải nghiệm đó, một cách ý thức hóa tận trong thâm tâm bạn. Nếu bạn không thể nhớ lại, hãy dành ra ít nhất hai giờ trong Mùa Chay này như một khóa tĩnh tâm nhỏ, một mình ngoài trời hoặc tìm gặp sự hiện diện của Chúa Giêsu trước Bí Tích Thánh Thể. Hãy tập trung vào Chúa Giêsu và van xin Ngài chia sẻ những bí mật trong trái tim Ngài với bạn. Chúa Giêsu sẽ ban ơn cho bạn. Sau đó, với tư cách là bạn của Ngài, hãy chia sẻ những bí mật trong tâm hồn bạn.

— LM. John Muir chia sẻ dựa theo Luca 9:28b-36

CON THIÊN CHÚA.

Thầy trò lên núi nguyện cầu,
Cùng ba môn đệ, theo hầu ngay bên.
Biển hình sáng chói từ trên,
Khác thường diện mạo, rực lên sáng ngời.
Hai người đàm đạo với Người.
Uy nghi hiện đến, gọi mời hiến thân.
Mô-sen giữ luật ân cần,
Ê-li-a đến, góp phần sứ ngôn.
Tông đồ tiếp ngủ ru hồn,
Đến khi tỉnh giấc, kính tôn phụng thờ.
Vinh quang sáng láng vô bờ,
Phê-rô phục lạ, mong chờ khẩn xin.
Ba lều, ba vị, thoáng nhìn,
Đám mây bao phủ, niềm tin tuyệt vời.
Kinh hoàng cảnh giới trên trời,
Chúa Cha tuyên phán, đôi lời mến yêu.
Con Ta yêu dấu huyền siêu,
Lắng nghe Lời Chúa, thiên triều gia ân.
Môn đồ thị kiến một lần,
Vinh quang thiên quốc, tinh thần phó dâng

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Luca 9:28b-36

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 8 & 9, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 9,921.00

Qua Trang Mạng: \$ 1,165.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:

www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**

Xin vui lòng liên lạc

Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

* Thứ Tư, 19 Tháng 3: Lễ Thánh Giuse **Bạn Đức Trinh Nữ Maria (Lễ Trọng)**
Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8:30 giờ tối.

* Cộng đoàn đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay vào lúc 8 giờ tối theo lịch trình như sau:

+ Thứ Sáu ngày 21 tháng 3: Hội Lêgiô Maria

+ Thứ Sáu ngày 28 tháng 3: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

⇒ **Chủ Nhật 23 Tháng Ba: Ô/B Tạ V. Triết & Ngân dâng của lễ**

* Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Ba: Lễ Truyền Tin (Lễ Trọng)

Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8:30 giờ tối.

THÁNH LỄ VIỆT NGŨ vào lúc 5:00 giờ chiều **CHỦ NHẬT** hằng tuần



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BA, 2025

Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng



Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN — Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng